
CYNGOR CYMUNED LLANWINIO COMMUNITY COUNCIL 

Cynhaliwyd cyfarfod Cyngor Cymuned Llanwinio ddydd Mercher 21 Gorffennaf 2021 am 
8.00pm yn Neuadd Gymunedol Llanwinio.  

YN BRESENNOL: Y Cynghorwyr D Lewis, W Evans, G Evans, H James, R Gallie, a C Smoothy 
(clerc).  

YMDDIHEURIADAU: Y Cynghorwyr J Phillips, I ……… J Lewis (CSC)  

COFNODION: Darllenwyd a chofnodwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Mai fel 
gwir gyfrif.  

DATGANIADAU DIDDORDEB: Dim  

MATERION YN CODI:  

Cornel Elwyn heb ei wneud o hyd  

Bryn Bwmper  

Maes Parcio Cwmfelin  

Nid yw'r arwydd yn Passby wedi'i godi o hyd. Addawodd y Cyng James ffonio Adran 
Priffyrdd.  

Meysydd chwarae Blaenwaun:  

Ar ôl siarad â Barry John o Garej Rose, dywedodd y Cynghorydd James y bydd tractor y cae 
chwarae yn cymryd mwy o amser i'w atgyweirio nag a feddyliwyd yn gyntaf. Felly mae'r 
Cyng James wedi torri'r gwair 3 gwaith gyda'i offer ei hun ac ar ei draul ei hun. Diolchodd y 
Cyng Gallie i'r Cyng James am gymryd yr amser a'r gost i gynnal a chadw'r caeau chwarae.  

Nodwyd bod yr ardal chwarae a'r ymylon wedi gordyfu a bod angen strimio arnynt. 
Cytunwyd i drefnu i'r cyngor gwrdd un noson a tharo'r ardal.  

Trafodwyd cynnal cystadleuaeth ar gyfer plant lleol i helpu i ddylunio'r offer chwarae 
newydd. Cytunwyd y byddai'r Cynghorydd Gallie yn trefnu cyfarfod gyda chontractwyr ar 
ddiwedd gwyliau'r ysgol.  

Y Clerc i gysylltu'r Cyng Gallie â Claire Wigley sydd wedi mynd trwy broses debyg gydag ardal 
chwarae yn Llandudoch.  

Prosiect Diffibriliwr:  

Mae'r Cyng Gallie wedi edrych i mewn i'r gwahanol opsiynau ar gyfer darparu diffibriliwr. 
Trafodwyd y rhain. Argymhellodd y Cyng Gallie opsiwn 3 ond cytunodd i rannu'r manylion 
i'w hadolygu a'u derbyn gan y cynghorwyr o fewn wythnos.  

Trafododd y Cyngor y posibilrwydd y byddai'r Pwyllgor Adloniant yn prynu ail ddiffibriliwr a'r 
cyngor yn prynu 2 yn fwy. 

Clerc i ofyn DA Carpentry am ddyfynbris i atgyweirio'r drws ar giosg Blaenwaun.  



Archwilio Cymru: Oherwydd gwall cyfeiriad, dychwelwyd y cyfrifon i'r anfonwr. Mae hyn 
wedi'i gywiro a'i ddigio.  

CYTUNDEBAU TIR Y CYNGOR:  

Mae wedi dod i sylw'r Cyngor bod y tenant blaenorol MS Janice King wedi cysylltu â Mr 
Richard Jackson, sydd wedi dechrau rhentu tir gan y Cyngor yn ddiweddar, i ail-rifo'r gatiau a 
ffensio ar y tir.  

Trafodwyd hyn a phenderfynwyd y dylai'r Clerc ysgrifennu at MS King i gynghori bod yr holl 
gatiau, ffensys a chafnau dŵr yn cael eu hystyried fel rhan o gynnal a chadw'r tir ac nad 
oedd unrhyw arian i gael ei ad-dalu am yr eitemau hynny.  

Cytunwyd bod y cytundebau tir yn cael eu diweddaru i adlewyrchu'r ddealltwriaeth hon. 
Cytunwyd hefyd, wrth drosglwyddo tir, y byddai un neu fwy o'r cynghorwyr a'r clerc yn 
cerdded y ffin gyda'r tenant newydd gyda log ysgrifenedig a ffotograffig o gyflwr y tir.  

GOHEBIAETH:  

Mae'r Cyngor wedi derbyn dau holiadur ymgynghori.  

Mae'r cyntaf ar gynnig Llywodraethau Cymru i osod cyfyngiad cyflymder o 20mya ar ffyrdd 
sydd eisoes wedi'u cyfyngu.  

Mae'r ail ar y cynnig i sicrhau bod gan bob clerc Cyngor Cymuned gymhwyster penodol. 
Clerc i rannu'r cysylltiadau electronig gyda'r Cyngor.  

DERBYNIADAU:  

GA James - rhent tir                                                                                     £154.13  

Western Power Distribution - taliad llif ffordd                                         £38.56  

GVO gwynt Rhif 39 - budd cymunedol                                                  £2861.08  

BILLIAU:  

rhodd i Gymdeithas Gymunedol Llanwinio 

ADRODDIAD ARIANNOL:  

Cyfrif Trysoryddion             £13,020.19  

Cyfrif Busnes                        £13,435.85  

CYNLLUNIO:  

Dim 

U.B.A.  

Oherwydd newid yn amgylchiadau personél mae'r clerc wedi penderfynu ymddiswyddo. 
Ymddiheurodd am fyrder ei ddeiliadaeth. Mae hysbyseb i'w gosod gyda Cardi Bach, 
Facebook ac One Voice.  



Mae llythyr cwyn i'w anfon at Cyngor Sir Gaerfyrddin ynghylch lefel wael torri gwrychoedd 
eto eleni. Holodd y Cyng Gallie hefyd sut mae'r cyngor yn bwriadu delio â cheisiadau 
cynyddol am ymylon ymylon gael eu gadael am resymau amgylcheddol.  

Gan nad oedd unrhyw fusnes pellach diolchodd y Cadeirydd i bawb a fynychodd a datgan 
bod y cyfarfod ar gau. Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ddydd Mercher 22ain Medi 
2021 am 8.00pm yn Neuadd Gymunedol Llanwinio. 

Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ddydd Mercher 22ain Medi 2021 am 8.00pm yn 
Neuadd Gymunedol Llanwinio.                             


